

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕  
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ ทองชนะ	ประธานสภา อบต.บางสัก	
๒	นายพิเชษฐ อัดกลับ	รองประธานสภา อบต.บางสัก	
๓	นายจรูญ บุญศิริ	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๓	
๔	นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๕	
๕	นายประมวล ทองนวล	สมาชิกสภา อบต.บางสัก หมู่ที่ ๖	
๖	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	

ผู้ลาการประชุม

๑. นางสาวมาลี หล้าหลง ส.อบต.ม.๔

ผู้ขาดประชุม

ไม่มี

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑.	นายโชติ มलयงค์	นายก อบต.บางสัก	
๒.	นายประทีป สินธุ์ประจิม	รองนายก อบต.บางสัก	
๓.	นายสวาสดี สะหมาด	รองนายก อบต.บางสัก	
๔.	นางอารี ทองนวล	เลขานุการนายก อบต.บางสัก	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๖ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภาฯ** ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุม และได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ต่อที่ประชุม กระผมนายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอเปิดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ๑. แจ้งขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกสภาฯ ที่ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรม ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ทุกท่านก็ได้รับความรู้ในการทำงานด้านกิจการสภาฯ

๒.แจ้งการลาของ ส.อบต.หมู่ที่ ๔ นางสาวมาลี หล้าหลง ขอลาการประชุม เนื่องจากพามาตาไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ที่อำเภอหาดใหญ่

**ที่ประชุม** รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา**

**นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

**นางสาววิไล เกี่ยมณี เลขานุการสภาฯ** เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร รายงานการประชุมสภาฯ ที่นำมาให้ที่ประชุมรับรองในวันนี้เป็นรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก รายงานมีด้วยกัน ๑๔ หน้า เลขานุการสภาฯ ได้รับสรุปรายงานการประชุมต่อที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดก็ได้ส่งให้กับสมาชิกตรวจเป็นการล่วงหน้าแล้ว ถ้าจะมีการแก้ไขก็ขอให้ทางสมาชิกได้ตรวจสอบ และเสนอขอแก้ไขต่อที่ประชุมได้คะ

**นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ** ครับ รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปต่อที่ประชุม มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้การรับรองนะครับ

**มติที่ประชุม** มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

**ระเบียบวาระที่ ๓** กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
-ไม่มี-

**ระเบียบวาระที่ ๕**

**เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอเชิญคณะกรรมการ**

**นายประทีป สິนธุ์ประจิม** เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
**รองนายก อบต.**

กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกให้ชี้แจงรายละเอียด ตามระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑ - ๒.๑๐ x ๑๑.๐๐ เมตร บริเวณท่าเทียบเรือท่ากะหยง หมู่ที่ ๔ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือกว้าง ๒๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร ตามแบบ อบจ.ตรัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ อบจ.ตรัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์ในการขนส่งผลผลิตทางการประมงให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และโครงการนี้ที่จะดำเนินการก่อสร้างก็อยู่ในบริเวณที่จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในเขตพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จึงต้องขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๗ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง และต้องมีหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตั้งอยู่ เพื่อยืนยันคำขอใช้พื้นที่กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ในการนี้จึงนำเสนอรายละเอียดในการขอใช้พื้นที่ต่อสภา เพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป

**นายสุวิทย์ ทองชนะ**  
**ประธานสภา**

ขอบคุณท่านรองประทีปครับ อบจ.ตรัง จะให้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างถนนท่อลอด สะพาน และลานคอนกรีต ที่บริเวณท่ากะหยง ดูแล้วโครงการนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ก็ให้ที่ประชุมได้พิจารณาครับ ขอเชิญท่านจรูญ ครับ

**นายจรูญ บุญศิริ**  
**ส.อบต.ม.๓**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมอยากทราบว่าลานคอนกรีตที่ทำตรงบริเวณไหน เททั้งหมดหรือไม่ครับ

**นายสุวิทย์ ทองชนะ**  
**ประธานสภา**

ขอบคุณท่านจรูญ ครับ ขอเชิญท่านรองสวาสดี ครับ

**นายสวาสดี สะหมาด**  
**รองนายก อบต.บางสัก**

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสวาสดี สะหมาด รองนายก อบต.บางสัก ขออนุญาตชี้แจงครับ โครงการนี้ทางหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้ส่งเรื่องขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.ตรัง และได้ติดตามเรื่องมาหลายปีแล้ว และในปีนี้ก็ได้รับคำตอบรับ จาก อบจ.ตรัง รายละเอียดตามที่ช่างจาก อบจ.ลงมาสำรวจ ก็มีการทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสายต่อจาก

ถนนลาดยางของ อบต. จากบ้านนายพร – คำหวาน ที่ทำก่อสร้างใหม่ ลานคอนกรีตทั่วบริเวณหน้าศูนย์ฯ นะครับ

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองสวัสดิ์ นะครับ ขอเชิญท่านเจริญครับ
- นายเจริญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเจริญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ กระผมสงสัยถ้าทำคอนกรีตบริเวณหน้าศูนย์ ก็จะเป็นประโยชน์มาก เพราะตรงบริเวณที่ก่อสร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่เฉพาะประชาชนในตำบลบางสัก อาจจะเกือบทั้งประเทศก็ได้ เพราะนักท่องเที่ยวมาจากหลายจังหวัดก็ถือเป็นประโยชน์อย่างมากครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติต่อที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ โปรงดงมีอ
- มติที่ประชุม มติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์พื้นที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง ถนนสายทุ่งค่าย – ท่าโตะหมัง หมู่ที่ ๕ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายก นำเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์พื้นที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก/คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง ถนนสายทุ่งค่าย – ท่าโตะหมัง หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร ถนนสายนี้มีประชาชนจากหลายหมู่บ้าน ใช้เส้นทางในการเข้าไปประกอบอาชีพประมง ซึ่งปัจจุบันเส้นทางที่สัญจรไป – มา ลำบากและเกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอต่อสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการใช้พื้นที่ และจะนำเอกสารมติที่ประชุมเสนอเพื่อประกอบเอกสารการขอใช้ต่อไป
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ กระผมอยากให้สมาชิกหมู่ที่ ๕ ได้นำเสนอเพิ่มเติมครับ
- นายณรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ ตามที่ท่านรองประทีป ได้นำเรียนเบื้องต้น ถนนสายนี้ ตามความเป็นจริง โครงการนี้ทางชาวบ้าน หมู่ที่ ๕ นำเสนอในที่ประชุมหมู่บ้าน เป็นสายที่มีความเดือดร้อน และต้องการให้ทำเป็นอันดับที่ ๑ และในครั้งที่ผ่าน มา กระผมก็ได้เสนอของบจ่ายขาดเงินสะสม แต่ไม่สามารถทำได้ เพราะอยู่ในเขตป่า ถนนสายนี้ถ้าไม่มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน ก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ใช้สัญจรไปมา หลัก ๆ ที่ใช้ก็เพื่อการประมง การเกษตร และในอนาคตข้างหน้าก็จะเป็น

ท่าเรือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ก็อยากให้ที่ประชุมสภาได้เล็งเห็นความสำคัญและเห็นชอบการใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์ของชาวบ้านต่อไปครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ครับ ผมเองก็เห็นด้วย เพราะเส้นทางนี้มีชาวบ้านใช้เป็นจำนวนมาก มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบ การทำประโยชน์พื้นที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลงหินคลุก/คอนกรีตเสริมเหล็ก/ลาดยาง โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าคลองไผ่โงะ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือควนตุงกู หมู่ที่ ๓ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິณธุ์ประจิม  
รองนายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สິณธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่าน นำเสนอรายละเอียดครับ ตามระเบียบวาระที่ ๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าคลองไผ่โงะ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือควนตุงกู หมู่ที่ ๓ การก่อสร้างท่าเรือเดิม อบจ.เป็นผู้ก่อสร้าง และโอนให้ อบต. ตอนนี้จะปรับปรุงโดยทำการก่อสร้างโป๊ะเรือออกไป ซึ่งพื้นที่จะดำเนินการอยู่ในเขตป่าเลน คลองไผ่โงะ จึงมีความจำเป็นต้องขอมติสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อประกอบเอกสารการขอความเห็นชอบกับหน่วยงานต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ขอเชิญปลัด อบต.ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี  
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร ดิฉันนางสาววิไล เกื้อมณี ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติม ในการขอใช้พื้นที่เพื่อเข้าทำประโยชน์ป่าคลองไผ่โงะ เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ท่าเรือควนตุงกู ท่าเรือควนตุงกูเดิม หน่วยงานที่ก่อสร้างคือ อบจ.ตรัง และต่อมาโอนมอบให้กับ อบต.บางสัก และเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ทาง อบต.บางสัก ได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตรังเพื่อปรับปรุงท่าเรือ เนื่องจากท่าเรือปัจจุบัน การจอดเทียบท่าของเรือเวลาน้ำลด เรือเข้าเทียบท่าไม่ได้ เพราะตื้นพื้นดิน ทำให้เป็นปัญหากับผู้ใช้งาน เรือ จึงขอให้มีการปรับปรุงโดยการจัดทำโป๊ะยื่นออกไป ประมาณ ๒๐ เมตร และทำโป๊ะขนาด ๔ x ๑๐ เมตร ซึ่งที่ผ่านมาได้สอบถามไปทาง อบจ.ตรัง ตอนก่อสร้างท่าเรือและสะพาน ที่ท่าเรือควนตุงกู ยังไม่เคยมีการขออนุญาตใช้ที่ดินกับหน่วยงานแต่อย่างใด และเพื่อให้การเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นไปตามกฎหมาย จึงขอมติต่อสภา เพื่อให้ความเห็นชอบการเข้าใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเอกสารขอความเห็นชอบต่อไป การขอใช้ประโยชน์ในการใช้พื้นที่ ก็เกิดประโยชน์กับประชาชน ที่ใช้เส้นทาง นักท่องเที่ยว ชาวประมง ที่ใช้ท่าเรือในการขึ้นลง

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอติดต่อกับที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตป่า คลองไหลโละ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเรือควนตุงกู โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิง เพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณถนนสายทุ่งค่าย - นาต้นทวย หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๕ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโชติ มलयงค์ นายก อบต.บางสัก สำหรับระเบียบวาระที่ ๕.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิงเพื่อก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมบริเวณถนนสายทุ่งค่าย - นาต้นทวย หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๑ ที่ทำไว้ตอนนี้ ชาวบ้านใช้สัญจรไม่ได้เนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะท่อขาด เดิมใช้ท่อลอดไม่สามารถรับน้ำได้ จำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงจากท่อลอดทำเป็นท่อเหลี่ยมขนาด ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ซึ่งที่ดินบริเวณนั้นอยู่ในเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิงที่ทำท่อเหลี่ยมนี้มีประชาชนสัญจรไปมาเพื่อทำเกษตรเป็นจำนวนมาก และเป็นทางลัดที่ประชาชน เดินทางไป - มา ระหว่างหมู่ที่ ๕ กับ ๑ จึงจำเป็นต้องขอมติสภาเพื่อให้ความเห็นชอบประกอบเอกสารขอใช้พื้นที่ต่อไปครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ครับ
- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ กระผมขอเพิ่มเติมนะครับ ท่อลอดบริเวณนั้น เมื่อปีที่ผ่านมาได้เข้าไปดำเนินการ น้ำท่วมปีละครั้ง เวลานั้นน้ำท่วมก็จะกัดเซาะท่อระบายน้ำ ตรงบริเวณนั้นก็ได้รับความเดือดร้อนมาแล้ว ทาง อบต.ก็ไม่สามารถเข้าไปทำได้ เพราะอยู่ในเขตป่า ที่ผ่านมาประชาชนก็ได้นำดินไปถมเพื่อให้รถวิ่งผ่านได้ แต่พอฝนตกหนักน้ำก็พัดพาขาดไป ซึ่งประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทาง ก็อยากให้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อไป
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ ท่อลอดนี้ ก่อนจากนี้ก็มีการของปกรอง ปรับปรุงซ่อมแซมทั้งถนนและท่อลอด แต่ก็ไม่สามารถรับน้ำได้ ทำให้พังตลอดเวลา แต่ถ้าเปลี่ยนจากท่อลอดเป็นท่อเหลี่ยมก็จะแก้ไขปัญหาได้ มีสมาชิกท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอติดต่อกับที่ประชุมครับ สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิง เพื่อก่อสร้างท่อเหลี่ยมนาต้นทวย หมู่ที่ ๕ - หมู่ที่ ๑ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายป่าแก่อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระที่ ๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายป่าแก่อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ ถนนสายนี้ก็เป็นถนนสายหลัก ประชาชนใช้ในการสัญจรเพื่อไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีครัวเรือนอยู่หลายหลังคาเรือน เป็นเส้นทางไปสู่โครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก ถือว่าเป็นถนนสายที่สำคัญ ทาง อบต.ก็ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เพราะอยู่ในเขตพื้นที่ป่า จึงเสนอเพื่อขอมติต่อสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบเข้าทำประโยชน์เพื่อปรับปรุงลงหินคลุก/ลาดยาง ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๑๐๐ เมตร เพื่อให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าด้านการเกษตร

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม ก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายป่าแก่อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๒ โปรตยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างบुकเบิกถนนสายคู้คั้ง - ห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๓ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระที่ ๕.๖ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างบुकเบิกถนนสายคู้คั้ง - ห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๓ ถนนสายนี้ประชาชนได้ขอขงประมาณมายัง อบต.หลายครั้งแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะอยู่ในเขตอุทยาน เพราะประชาชนจำนวนมากได้เข้าไปทำการเกษตร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน เป็นจำนวนมาก แต่เส้นทางนี้ไม่ได้มีการปรับปรุง จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าสภาเพื่อขอมติสภาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์เพื่อก่อสร้างบुकเบิกถนนสายคู้คั้ง - ห้วยช่องซ้อน หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๒๐ เมตร

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านรองประทีปครับ ขอเชิญท่านจรูญครับ

นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ พื้นที่ตรงบริเวณนี้ สมควรจะทำได้ตั้งนานแล้ว แต่ติดปัญหา ผู้บริหารจะทำอะไรไปในเขตอุทยานฯไม่สามารถทำได้ ผมก็เห็นด้วยครับ ตอนนี้งบประมาณก็ไม่สามารถที่จะสัญจรได้แล้ว

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ  
ขอบคุณท่านเจริญครับ ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอย่างมากมีสมาชิกท่านอื่นจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติต่อที่ประชุมสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ การเข้าประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อก่อสร้างบุกเบิกถนนสายคู้งคู้ง – ห้วยช่องซ้อน โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ  
๕.๗ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการบุกเบิกถนนสายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้นำเสนอรายละเอียดในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โครงการบุกเบิกถนนสายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๖ ตอนนี้อยู่ในเส้นทางที่ประชาชนหลายครัวเรือนได้ใช้สัญจรไป มา ในการเข้าไปทำการเกษตร โดยทำสวนยาง สวนปาล์มน้ำมัน และเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เป็นทางลัด ในการเดินทางระหว่าง หมู่ที่ ๒ กับ หมู่ที่ ๖ แต่ไม่สามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เพราะพื้นที่อยู่ในเขตป่า ฉะนั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ใช้เส้นทาง จึงขอความเห็นชอบต่อสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์โครงการบุกเบิกถนนสายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร และจะได้นำเอกสารประกอบการขออนุญาตต่อหน่วยงานอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมต่อไป ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ  
ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ ครับ
- นายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒  
เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒ โครงการนี้ผมมีความเห็นว่าคณะบริหารไม่ได้คำนึงถึงที่ชาวบ้านได้ประชุมและเสนอมา เพราะโครงการนี้ผลประโยชน์ที่ได้รับถึงชาวบ้านมาก ผมขอขอบคุณทางคณะบริหารครับที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ ความเดือดร้อนของชาวบ้านครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ  
ขอบคุณท่านพิเชษฐ ครับ ทุกโครงการเป็นประโยชน์กับชาวบ้าน มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการบุกเบิกถนนสายช่องข้างตาย หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๖ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม  
มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา



- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ๕.๘ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถ้ำไต่แสง หมู่ที่ ๔ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายสวัสดิ์ สหมาต  
รองนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายสวัสดิ์ สหมาต รองนายก อบต.บางสัก ได้รับมอบหมายจากท่านนายกฯ ให้นำเรียนการขอความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อก่อสร้างปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถ้ำไต่แสง หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๙๐๐ เมตร ถนนสายนี้ เดิมเป็นถนนหินผุและประชาชนใช้เส้นทางสายนี้เป็นจำนวนมาก เข้าไปทำการเกษตรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แต่ไม่มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานเพราะอยู่ในเขตป่า ฉะนั้นในวันนี้จึงมีความจำเป็นที่จะนำเสนอสภาเพื่อขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถ้ำไต่แสง หมู่ที่ ๔ เพื่อจะได้นำเอกสารประกอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในที่สุดไป ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ครับ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการใช้เส้นทางครับ มีสมาชิกท่านใดจะนำเสนอเพิ่มเติมขอเชิญครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง สายถ้ำไต่แสง หมู่ที่ ๔ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ๕.๙ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่า หมู่เกาะลิบง เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต สายทุ่งส้ม –ท่าพร้าว ม.๔ ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายสวัสดิ์ สหมาต  
รองนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายสวัสดิ์ สหมาต รองนายก อบต.บางสัก ครับ สำหรับการขอความเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง เพื่อก่อสร้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต สายทุ่งส้ม –ท่าพร้าว หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร ถนนสายนี้เดิมเป็นถนนลูกรัง มีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางเพื่อเข้าไปทำการเกษตร และขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แต่มีความลำบากในการใช้เส้นทางทาง อบต.จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยจะทำการปรับปรุงเส้นทางให้ได้มาตรฐาน แต่พื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง จึงมีความจำเป็นต้องนำเสนอสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนลงหินคลุก/ลาดยาง/คอนกรีต สายทุ่งส้ม – ท่าพร้าว หมู่ที่ ๔ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบึงเก็บกักน้ำ ถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ หนูแก้ว หมู่ที่ ๓ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก เส้นทางสายนั้นประชาชนใช้เป็นเส้นทางลัด ในการเข้าใช้ทำเกษตรในพื้นที่ห้วยช่องซ้อน และมีประชาชนจำนวนมากที่ใช้เส้นทาง ประกอบในปี ๒๕๖๖ ที่ประชุมหมู่บ้าน ได้ประชุมจัดลำดับความสำคัญ เป็นลำดับที่ ๑ ให้ดำเนินโครงการในปี ๒๕๖๖ แต่พื้นที่ที่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่เขตอุทยาน จึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ เพื่อก่อสร้างบึงเก็บกักน้ำถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ หนูแก้ว กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ ขอเชิญสมาชิก มีท่านใดจะสอบถามก็ขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบ การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการบึงเก็บกักน้ำ ถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ หนูแก้ว โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ๕.๑๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สายทุ่งค่าย ซอย ๒ ขอเชิญคณะบริหารครับ

นายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต. เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง/คอนกรีต สายทุ่งค่าย ซอย ๒ โครงการนี้อยู่ในเขตห้ามล่าหมู่เกาะลิบง และอยู่ในที่เขตสาธารณะประโยชน์ด้วย และในปี ๒๕๖๖ ก็นำเข้าบรรจุไว้ในข้อบัญญัติแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุนท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ ๕ ครับ

- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน  
ส.อบต.ม.๕
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ ถนนสายนี้อยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์  
ซึ่งในการดำเนินโครงการของปี ๒๕๖๖ ก็ต้องขอความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์  
ต่อหน่วยงาน ถนนสายนี้ชาวบ้านใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก และมีกลุ่มอาชีพอื่นอยู่ใน  
พื้นที่ด้วย ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ ขอเชิญท่านอื่นครับ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมติต่อที่สภา  
สมาชิกท่านใด ให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตห้ามล่าหมู่เกาะ  
ลิบง/ที่ดินสาธารณประโยชน์ เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทุ่งค่าย  
ซอย ๒ โปรดยกมือครับ
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ๕.๑๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ  
หาดเจ้าไหม เพื่อก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าแก่ – อ่างเก็บน้ำหมู่ที่ ๒**  
ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม  
รองนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก ถนนสายนี้ได้ก่อสร้างมาเป็น  
เวลานานแล้ว แต่ไม่สามารถที่จะทำให้เป็นมาตรฐานได้ เนื่องจากอยู่ในเขตอุทยาน  
และประชาชนใช้เส้นทางเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญเป็นถนนที่เข้าไปยังโครงการอ่าง  
เก็บน้ำตามพระราชดำริฯ และประชาชนใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการ  
เกษตร จึงมีความจำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากสภาในการเข้าทำประโยชน์ ในพื้นที่  
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายป่าแก่ – อ่าง  
เก็บน้ำหมู่ที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๗๐๐ เมตร
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ถนนสายนี้ก็มีการใช้ประโยชน์มาก ถ้าทำให้เป็นมาตรฐาน  
ก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมาก มีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยาน  
แห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายป่าแก่ – อ่างเก็บ  
น้ำ หมู่ที่ ๒ โปรดยกมือ
- มติที่ประชุม
- มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา
- นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภา
- ๕.๑๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ  
หาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการบุกเบิกถนนสายไร่น้ำเต้า**  
ขอเชิญคณะบริหารครับ
- นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม  
รองนายก อบต.
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมนายประทีป สิ้นธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก เส้นทางนี้ตอนนั้น ยังไม่เป็น  
ถนน แต่มีชาวบ้านประมาณ ๓๐ คราวเรือน ที่เข้าไปทำการเกษตร/สวนยางพารา  
ปาล์มน้ำมัน เป็นเส้นทางลุ่ม ๆ ดอน ๆ ช่วงหน้าฝนจะลำบากมาก ซึ่งชาวบ้านก็อยาก

ให้มี การก่อสร้างถนน เพื่อความสะดวกในการใช้เส้นทางไป – มา ซึ่ง อบรมเองก็เห็น ความเดือดร้อนก็จะแก้ไขปัญหให้กับชาวบ้าน แต่พื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน จึงมีความ จำเป็นต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในบริเวณ โดยทำการก่อสร้างบุกเบิกถนน กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร เพื่อนำประกอบเอกสาร การขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อไป

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านรองประทีป ครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ ครับ

นายพิเชษฐ อັดกลับ  
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒ ครับ ของหมู่ที่ ๒ เส้นทางสายนี้ มีการ นำเสนอเข้าที่ประชุมชาวบ้านเดือดร้อนทุกปี แต่ติดปัญหาว่าพื้นที่อยู่ในเขตป่าอุทยาน มีชาวบ้านใช้เป็นจำนวนมาก และเห็นว่ามีคามจำเป็น และสำคัญต่อผู้ใช้เส้นทาง แก้ไขปัญหาเรื่องการขนส่งผลผลิตด้านการเกษตร ให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณพิเชษฐ ครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มี กระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบในการเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายไร่ น้ำเต้า หมู่ที่ ๒ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ ท่าน  
งดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ครับ สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ สมาชิกท่านใดจะนำเสนอเรื่องใด เข้าที่ประชุม ขอเชิญครับ ขอเชิญท่าน จรุงญ ครับ

นายจรุงญ บุญศิริ  
ส.อบต.ม.๓

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจรุงญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ ผมขอแจ้งปัญหาถนนสายห้วยช่องซ้อน ที่ทำ การซ่อมแซม ถมดิน ตอนนีฝนตกหนัก ทำให้น้ำกัดเซาะดินที่ถมลงข้างทาง ทำให้การ สัญจรลำบากกว่าเดิม กระผมขอเสนอให้มีการขุดคูระบายน้ำดีกว่า เอาดินไปถมบน ถนนครับ จะแก้ไขปัญหได้ดีกว่า

นายสุวิทย์ ทองชนะ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านจรุงญ ครับ ขอเชิญท่านพิเชษฐ ครับ

นายพิเชษฐ อັดกลับ  
ส.อบต.ม.๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายพิเชษฐ อັดกลับ ส.อบต.ม.๒ กระผมขอฝากเรื่องการซ่อมถนน การส่ง หนังสือแจ้งสมาชิก ให้ทราบด้วย ที่ผ่านมาในการซ่อมแซมถนน ถมหลุมบ่อมีการแจ้ง ให้สมาชิกทราบเพราะจะได้เข้าไปดู และเวลาชาวบ้านถามจะได้ตอบชาวบ้านได้ ว่าแต่ ละสายมีดินจำนวนเท่าใด ขอฝากบริหารแจ้งผู้รับผิดชอบด้วยครับ และฝากถนนคลอง ไม้แดงด้วย ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านพิเชษฐ ขอเชิญท่านนรินทร์ ครับ
- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕
๑. ตามที่ท่านพิเชษฐ ตามเรื่องขอมถน ขงหมู่ที่ ๕ ก็ไม่ได้รับหนังสือ ก็อยากให้ส่งทางไลน์กลุ่มสภาฯ ก็ได้ครับ ขงหมู่ที่ ๕ ขอขวงนทหงส์ ประมาณการไว้ ๑๒ รด แต่ทำจริงใช้ดิน ๑๔ รด ต้องตัดมาจากขอย ๒
  - ๒ เรื่องน้ำท่วม ที่บ้านนายวิโรจน์ เนื่องจากไม่มีคู ฝนตกน้ำท่วม ฝากบริหารด้วยครับ
  ๓. เรื่องการทำสะพานที่บริเวณท่าโตะหม้ง ฝากช่างไปประมาณการให้ด้วยครับ จะของบประมาณหน่วยงานภายนอกครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ ขอเชิญ ท่านประมวล
- นายประมวล ทองนวล ส.อบต.ม.๖ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากทางคณะบริหาร เรื่อง คุระบายน้ำ ถนนสายแพรกนุ้ย เวลาฝนตกน้ำไหลบนถนน ทำให้ผิวถนนเป็นร่อง การสัญจรไป-มา ของชาวบ้านลำบาก ขอฝากให้ชุดคุระบายน้ำจะแก้ไข้ปัญหาได้ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านประมวลครับ ขอเชิญท่านนรินทร์ ครับ
- นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอฝากเรื่องถนน ซอย ๒ เกิดอุบัติเหตุบ่อย บริเวณหน้าฟาร์มโกวอด ท่านก้านนฝากให้ติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ถนนสายควนล้อน - ทุ่งค้าย จุดบริเวณที่โค้งหักศอก ฝากทำป้ายเตือนให้ระวังด้วย ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนรินทร์ ครับ ขอเชิญท่านจรูญ ครับ
- นายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะบริหารท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเสนอเรื่องสะพานท่าเทียบ เรือประมงควนต้งกู ผมเองก็ได้เสนอที่ประชุม ให้บริหารประสานกับ อบจ. เพื่อแก้แผน และสำรวจ และขอสนับสนุนกับท่านพิเชษฐ ในการทำงานต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ สมาชิกทราบด้วย จะได้แจ้งชาวบ้านว่า ผู้รับจ้างเป็นใคร งบประมาณเท่าใด ในการทำงานจะได้รู้ว่าการทำงานโปร่งใส
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านจรูญ ครับ มีสมาชิกจะเสนอเรื่องอะไรอีกไหมครับ ผมเองก็ได้พูดคุยกับ รองประทีป ในเรื่องการขอมถน ครั้งนี้อาจจะมีการผิดพลาด ทุกปีก็มีการแจ้งให้ สมาชิกทราบ ขอเชิญคณะบริหาร ครับ

- นายประทีป สິนธุ์ประจิม เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
รองนายก อบต. กระผมนายประทีป สິนธุ์ประจิม รองนายก อบต.บางสัก สำหรับในระเบียบวาระเรื่อง  
อื่น ๆ ที่ท่านสมาชิกได้ฝากไว้
- ท่านเจริญ เรื่องการซ่อมถนนสายห้วยช่องซ้อน ในครั้งต่อไปเสนอให้มีการขุดคูก็จะ  
รับไว้ครับ
  - ท่านพิเชษฐ การแจ้งการทำงานของผู้รับเหมาที่ผ่านมา ก็ได้แจ้งกับสมาชิก แต่มา  
ปีนี้เกิดข้อผิดพลาด ก็ขอภัยด้วยครับ
  - ท่านนรินทร์ การซ่อมถนนก็เหมือนกับท่านพิเชษฐ เรื่องอุบัติเหตุสามแยก ซอย ๒  
ก็จะรับเรื่องไว้พิจารณา
  - ท่านประมวล ฝากเรื่องระบายน้ำสายแพรกนัย ก็จะได้รับเรื่องไว้ครับ ก็ยังมีถนน  
สายทุ่งต้นตอ วังนกหงส์ ห้วยช่องซ้อน ผมเองก็เห็นด้วยที่จะให้มีระบายน้ำ วันนี้  
ก็รับเรื่องไว้ก่อนครับ
  - ท่านเจริญ โครงการก่อสร้างสะพานท่าเรือประมง ก็จะให้กองช่างลงสำรวจ  
ออกแบบให้ครับ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองประทีปนะครับ ตอบชี้แจงเรื่องที่สมาชิกเสนอ สมาชิกคือผู้แทนของ  
ชาวบ้าน ชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนก็จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร ขอเชิญ  
ท่านปลัดครับ
- นางสาววิไล เกี่ยมณี ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร  
ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี ปลัด อบต. ในเรื่องอื่น ๆ การแต่งตั้งคณะกรรมการ  
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย
- |   |                     |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ  | ประธานกรรมการ       |
| ๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ  | รองประธานกรรมการ    |
| ๓. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   | กรรมการ             |
| ๔. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนฯ ที่เกี่ยวข้อง                                       | กรรมการ             |
| ๕. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง                                       | กรรมการ             |
| ๖. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ   | กรรมการ             |
| ๗. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง<br>ที่สภาท้องถิ่นเห็นชอบ (ถ้ามี) | กรรมการ             |
| ๘. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วนการศึกษา  | กรรมการและเลขานุการ |
- ในส่วนที่นำเสนอให้สภาเห็นชอบก็คือ
- ๑. ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอ นายแฉล้ม มलयงค์
  - ๒. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ เสนอ นายวิจิต เหล่าตระกูลงาม ผู้อำนวยการ  
โรงเรียนบ้านน้ำราบ  
ก็ขอให้สภาพิจารณา ค่ะ
- นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ ครับ ขอบคุณท่านปลัด ครับ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการการศึกษาของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานแฉล้ม มलयงค์ และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  
เสนอ นายวิจิต เหล่าตระกูลงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำราบ สมาชิกเห็นชอบ  
หรือไม่ครับ

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ
นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานสภาฯ	ในเรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดมีเรื่องใดที่จะนำเสนอเข้าสู่สภาขอเชิญนะครับ ถ้าไม่มี กระผมก็ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากไม่มีอะไรเพิ่มเติมกระผมขอปิด การประชุมนะครับ
ปิดประชุมเวลา	๑๕.๓๐ น.

ลงชื่อ วิไล เกื้อมณี ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาววิไล เกื้อมณี)  
เลขานุการสภา อบต.บางสัก

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ จรุญ บุญศิริ ประธานกรรมการ  
(นายจรุญ บุญศิริ)

ลงชื่อ นรินทร์ เอ็งฉ้วน กรรมการ  
(นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน)

ลงชื่อ มาลี หล้าหลง กรรมการ  
(นางสาวมาลี หล้าหลง)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อวันที่

ลงชื่อ สุวิทย์ ทองชนะ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายสุวิทย์ ทองชนะ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล